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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  2) ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ระหวางวุฒิการศึกษา  สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณในการบริหาร และขนาด
ของโรงเรียน  3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 216 คน และท่ีใชในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร คือ 
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม แบงเปน 3 
ตอน  คือ  ตอนที่  1ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลือกตอบ   ตอนท่ี  2 
แบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติ 
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเอฟ  
  ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
มีระดับคุณลักษณะ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูบริหารมีคุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม (Χ = 4.17) มากที่สุด รองลงมาคือ คุณลักษณะดานสังคม(Χ = 4.05) ดาน
รางกาย (Χ =4.00) และดานการงาน(Χ =3.95)  ตามลําดับ สวนคุณลักษณะของผูบริหารมีนอยที่สุด คือ ดาน
สติปญญาและความรู (Χ = 3.77) สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับคุณลักษณะของผูบริหารทั้ง 4 
ตัวแปร พบวา 1) ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ดานรางกาย ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม และดานสังคม ไมแตกตางกัน สวนดานสติปญญาและ
ความรู และดานการงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  2)ผูบริหารที่สําเร็จ 
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การศึกษาจากสถาบันตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 3)ผูบริหารที่มีประสบการณในการ
บริหารตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสติปญญาและความรูดานรางกาย 
ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม  และดานการงาน ไมแตกตางกัน สวนดานสังคม แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4)ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT 
 
            The objectives of this research are:  1) to study characteristics of Islamic private school 
administrators in three southern border provinces. 2) to compare characteristics of Islamic private school 
administrators based on educational qualification, graduated institution, administrative experience, and 
school types/sizes. 3) to study development approach for characteristics of Islamic private school 
administrators  in three southern border provinces. 
           The samples of this study were 216 Islamic private school administrators in three southern 
border provinces. Another group of sample comprising of 15 experts was selected to study development 
approach for characteristics of administrators. Tools used in this study were questionnaires which were 
divided into three sections. The first section presented respondent status by using  multiple choice answers. 
The second section described the level of characteristics of Islamic private school administrators by using 
rating scales. Third section was an open- ended questionnaire about development approach for 
characteristics of Islamic private school administrators by using statistical analysis included 
frequency statistics, percentage, arithmetic mean, standard deviations and F-test. 
          The finding of this study, for the overall, the administrators of Islamic private school in 
three southern border provinces based on their characteristics was in “much” level. Considering each 
section, it was found that administrators have the personality and moral ethics at highest overage value 
aspect (Χ = 4.17), followed by social characteristics  (Χ = 4.05), physical characteristics (Χ = 4.00), and 
administrating characteristics (Χ = 3.95). The minimal of administrative features were intelligence and 
knowledge, as value is (Χ = 3.77) respectively. 
            The comparison of different levels of administrative features for four variables found that: 
1) As an overall, the administrators with different qualifications was not different,  
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when considering each aspect; physical, personality and moral ethics, and social section were also not 
different. Meanwhile, the intelligence and knowledge and administrating experience section were differed at 
a significant level of .05. 2) The administrators who graduated from different institutions considering 
overall and each aspect were not different. 3) The administrators with different experience generally were 
not different. When considering each aspect, it was found that the intelligence and knowledge, physical, 
personality and moral ethics and administrating experience did not differed, but social section was different 
at a significant level of .05. 4) The administrators of different school sizes in overall and each aspect was at 
a significant level of .05.           
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   –الجنوبية الثلاث بالولاياتالأهلية الإسلامية  المدارس يري لمدالمواصفات  :    عنوان البحث
  .جنوب تايلاند

  عارف  حاجي هامأ:       الباحث
  هاوتدبير الإسلاميةتربوية دارة الالإ:     التخصص

   .م2011/ .هـ1432:     العام الجامعي
  

 مستخلص البحث
  

بالولايات الجنوبية الأهلية الإسلامية  المدارس يريلمواصفات لمددراسة ا) 1(إلى    يهدف البحث
 بين مؤهلام العلمية والمؤسسات ينريدراسة المقارنة لمواصفات هؤلاء المد) 2( جنوب تايلاند –الثلاث 
ير تطوالسبل دراسة ) 3( المدارس التي كانوا يديروا نوعية وخبرام الإدارية، و،لتي تخرجوا فيهااالعلمية 

.  جنوب تايلاند– المدارس الإسلامية الأهلية بالولايات الجنوبية الثلاث يريمواصفات المنشودة لمدلل
ولكن الذين استخدموا كعينات ،  شخصا216ً تلك المدارس الذين يبلغ عددهم وريعينات هذه الدراسة مدالو

الاستبانة وكان لها : هذه الدراسة ومن أدوات .  شخصاً 15لتطوير تلك المواصفات القيادية كانوا  فقط 
، متعددة اتاختيار ذات علومات عن حالة القائم بتعبئة الاستبانةميتضمن : القسم الأول: ثلاثة أقسام 

 المدارس الإسلامية الأهلية بالولايات الجنوبية يريلمديتضمن اختبارات حول المواصفات : سم الثانيقوال
 حول سبل يتضمن الأسئلة المفتوحة:  والقسم الثالث.التقدير مقياسم  جنوب تايلاند، وفيه يستخد–الثلاث 
 حصاءالإوهي :  الجاهزةامج، ويتم تحليل بياناا بالبر المدارس الإسلامية الأهليةيريلمد المواصفات تطوير

تائج النو). F(إيف، وقيمة والانحراف المعياريالوسط الحسابي، النسب المئوية، والحسابي، مقياس التردد، و
 جنوب تايلاند – المدارس الإسلامية الأهلية بالولايات الجنوبية الثلاثيريذه الدراسة أن مدمن هالمستفادة 

 مجالاَ مجالاً لوحظ أن هؤلاء في  وإذا درِست مواصفام.نسبة كبيرة من المواصفات القياديةيتصفون عموما ب
  على التوالي مواصفام بينما تأتي،)=4.17Χ(كمية ات التراجمجالي الشخصية والأخلاق تميزوا بأعلى الدر

 التي هي أما المواصفات. (Χ=3.95)والجدية في العمل  )Χ= 4.00( والصحية البدنية)  =4.05Χ(الاجتماعية 
 حول الفرق في مواصفات دراسة مقارنةوأما النتائج من ، (Χ= 3.77) لمعرفة مجالا العقل وافة جأقل در

 اختلاف مواصفام لا يؤثر في ينريأن تباين المؤهلات العلمية للمد) 1(متغيرات الأربع يلاحظ المديرين لل
 ةيح النافي
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  ففيها لعقل والمعرفة والتنفيذ العملي في مجالات الصحية والشخصية والأخلاقية والاجتماعية، أما  ا
 تأثير في  فليس فيهايرونومن منظور المؤسسات العلمية التي تخرج فيها هؤلاء المد) 2) (0.5(اختلاف بسيط 
ذا وإذا درِست مواصفام القيادية مجالاَ ه. الإدارية المختلفةذلك من منظور خبرام وك) 3(أدائهم القيادي 

لات العقل والمعرفة والشخصية والأخلاق والصحة البدنية والجدية في العمل ليس فيها مجالاً لوحظ أن مجا
 المدارس نوعية ذلكوك) 4) (0.5(ي ففيه اختلاف بسيط ب الاجتماعناختلاف في أدائهم القيادي، أما الجا

   ).0.5(كان لها تأثير بسيط 
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